

เร่งผลิตวิศวกรรุ่นใหม่ อัดฉีดทุนเรียนฟรี



ปัจจุบัน อุตสาหกรรมภายในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบ และโอกาสในการแข่งขันในตลาดโลก ทำให้การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสายงาน วิศวกรรม ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งพื้นฐานสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่จะขาดไม่ได้ และต้องอาศัยทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ควบคุมดูแล กลายเป็นตำแหน่งที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดปัจจุบันเป็นจำนวนมาก

ดั่งผลการวิจัยล่าสุดพบว่าวิศวกร เป็นหนึ่งในสามอาชีพที่ต้องการของตลาดมากที่สุด ผศ. ดร. ภาณุวิทย์ โภคโดยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ เอ็มยูที เปิดเผยว่า “ปัญหาสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรก คือ ระบบการเรียนการสอน ที่มีคะแนนแต่การท่องจำหรือทฤษฎี ขาดการส่งเสริมให้ฝึกปฏิบัติหรือทดลอง รวมทั้งขาดการบูรณาการณ้ด้านการเรียนและการสอน และส่วนที่สอง คือ การพัฒนาทักษะด้านภาษา เมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้พรมแดนของการดำเนินธุรกิจและการสื่อสารนั้นไม่เหลือช่องว่างอีกแล้ว จำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยให้ความสำคัญทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน จากปัญหาเหล่านี้ ทำให้ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหา เพื่อให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมให้บุคลากรแข่งขันได้ในตลาดสากล

การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม ในฐานะ เอ็มยูที เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ จึงได้ประกาศมอบทุนการศึกษา “เรียนฟรี” จำนวนทั้งสิ้น 80 ทุน ขึ้นเป็นครั้งแรก ใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ สาขาวิศวกรรมเคมี ให้แก่นักเรียนที่สนใจ เพียงมีคุณสมบัติสำคัญ 3 ประการได้แก่ 1) เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป 2) ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 3) เมื่อได้รับทุน รักษาระดับการเรียนให้เป็นไปตามเงื่อนไข อาทิ ปีที่ 1 เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.5 เพื่อรักษาสีที่ เป็นต้น” รองอธิการบดีกล่าวสรุป

ทุนเรียนฟรีดังกล่าว เป็นหลักสูตรสองภาษาดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้แก่ The University of Sheffield และ Oxford Brookes University นักศึกษาในสาขาวิศวกรรม สามารถไปเรียนต่อชั้นปี 3-4 ที่มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง และได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ เช่นเดียวกับนักศึกษาที่เรียนครบทั้ง 4 ปีที่อังกฤษ และเมื่อเรียนจบแล้ว นักศึกษามีโอกาสสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของประเทศอังกฤษและทำงานในยุโรปได้ โดยจะเปิดรับสมัคร ทุนเรียนฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02 988-3655, 66 ต่อ 2138-2139 หรือ e-mail: inter@mut.ac.th และเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inter.mut.ac.th (พื้นที่ประชาสัมพันธ์)

Market-Comms Co.,Ltd

12/123 VisionVille 5 Soi Samakki 34 Samakki Road

T. Tha-Sai A. Muang Nonthaburi 11000 Thailand

Tel. 662 575 2415-7 Fax. 662 575 2418

Email. info@market-comms.co.th

www.market-comms.co.th

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด

12/123 วิชั่นวิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34 ถนนสามัคคี

ตำบลกลางทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 662 575 2415-7 InSats 662 575 2418

อีเมล info@market-comms.co.th

www.market-comms.co.th

